



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลในเอกสารที่เปิดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ตามที่ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๕๐๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และราคากลาง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement: e - GP) โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการในขั้นตอนการเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ให้จัดทำในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement: e - GP) เพื่อพรางตัวเลขด้วยการ xxx (xx) สี่ตัวท้ายของเลขบัตรประจำตัวประชาชนในขั้นตอนเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาที่หน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) นั้น

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุง สำนักงาน ป.ป.ช. ขอแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเอกสารที่เปิดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสาโรจน์ พิงรำพรรณ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช.

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือขอเสนอให้โปรดพิจารณาแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่เข้าร่วมการประเมิน
ค่าเงินการปรับปรุงข้อมูลในเอกสารที่เปิดเผยกับเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยต่อประชาชนผู้เสีย
ภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ท.วิ.อ. น.ป.

(นายทวิชาติ นิลกาญจน์)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

กลุ่มบริหารการประเมิน

โทร. ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๔๗๔๔ , ๔๗๔๕

โทรสาร ๐ ๒๕๒๘ ๔๗๔๓